



ที่ ศธ ๐๔๑๔๘/ว๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตุล  
๘๘๔ ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด  
อำเภอเมืองสตุล จังหวัดสตุล ๘๑๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการตัดสินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตุล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในภาคใต้/ ผู้อำนวยการสำนักงาน  
เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ในภาคใต้/ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษทุกเขต ในภาคใต้/  
ท้องถิ่นจังหวัด ในภาคใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินฯ	จำนวน	๑ ฉบับ
	๒. แนวทางการดำเนินการฯ	จำนวน	๑ ฉบับ
	๓. กำหนดการประชุมฯ	จำนวน	๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาสตุล เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตุล ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตุล  
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตุล กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีเจตนารมณ์  
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทย  
หันมาเอาใจใส่การเรียนวิชาชีพ ฝึกฝน ฝึกทักษะตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาที่ตนเองถนัด  
อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้  
ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษา  
สู่สาธารณชน นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตุล จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการ  
ตัดสินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตุล  
ช่องทางออนไลน์ <https://sesaosatun.webex.com/meet/spesao> เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนวการ  
ปฏิบัติในการดำเนินการตัดสิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อย เกิดความยุติธรรม ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖  
โดยกำหนดการประชุมเป็น ๓ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประกอบด้วยกลุ่มสาระ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ดนตรี ปฐมวัย สุขศึกษา คณิตศาสตร์ พัฒนาผู้เรียน หุ่นยนต์

รอบที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ประกอบด้วยกลุ่มสาระ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  
การงานอาชีพ นักบินน้อย สพฐ. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และการศึกษาพิเศษ  
(โรงเรียนเรียนรวม)

รอบที่ ๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ประกอบด้วยกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประหยัด สุขขี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

โทร. ๐๗๔-๗๒๑๒๒๔